



ในครั้งนี้ได้แก่ “อุดม” สุรินทร์ คารอุดม, “โก” โกลินทร์ ราชกรม, “ปอก” โฆณวิศ ปิยะสกุลแก้ว, “บอย” โชคชัย บุญวรเมธ, “ป๊อป” ฐากร การทิพย์, “ท้อป” ณัฐนันท์ จันทรวิโรจน์, “คิว” ณัฐพล คนเสี้ยว, “ดิน” ชาวดิน รัฐกาญจน์,

# ดาราช่อง 3 กองทัพอากาศและมพล.

# ส่งมอบความอุ่นใจให้โรงเรียนตชด.

ดารานักแสดงจากชอง 3 ขึ้นเหนือเอาความอบอุ่นทั้งกายและใจมอบให้ชาวเชียงราย โดยร่วมกับกองทัพอากาศ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มพล.) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ “ชอง 3 กิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 8” งานนี้เรียกได้ว่าได้ทั้งบุญและรอยยิ้มกันไปทั่วหน้า

โดยเหล่านักแสดงจากชอง 3 กว่า 17 ชีวิตและทีมงานจำนวน 19 คน ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบินกองทัพอากาศที่เดินทางมาจากสนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อมาสมทบกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมพล. รวมทั้งชมรมศิษย์เก่ามพล. เพื่อออกเดินทางไปยัง “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4” อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ซึ่งคณะทั้งหมดได้เดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 โดยมีคณะตำรวจตระเวนชายแดน ครู และนักเรียนจำนวนกว่า 80 คน รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นอีกกว่า 100 คน ให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่น โดยทั้งหมดได้รวมกันแจกเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนและประชาชนที่มารอรับกันอย่างอบอุ่น โดยได้มีการแจก “ผ้าพันคอ” ที่ได้รับน้ำใจจากประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ได้ส่งมาให้ร่วมกันในรายการ “30 ยังแจ๋ว” ซึ่งถือว่าเป็นผ้าพันคอที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น 51 กิโลเมตร และใช้ผ้าทั้งสิ้น 34,716 ผืน

นอกจากการแจกเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การเรียนแล้ว เหล่าดารานักแสดงจากชอง 3 ยังได้ร่วมกิจกรรมสนทนาการอีกมากมายและยังได้มีการร้องเพลงให้ห้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 และประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความสุขและประทับใจให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เหล่าดารานักแสดงที่มาร่วมทำบุญ



“กานต์” กานต์ อรุณเรืองสวัสดิ์, “ไอค์” รวีวัฒน์ ล้อรัตนชน, “นัท” ณัชรินทร์โพธิ์เดช, “จินนี่” ชนิดา กาญจนวัฒน์, “แพง” พรรณชนิดา ศรีสำราญ, “แอน” แอนเน็ท เซท, “โบ” แวรวรรย์ วงษ์ครุฑ, “ลี” อภิขญา ปิยะนุวัฒน์ชัย, และ “โน้ต” มหัทจรรย์ มาตศรี ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้พร้อมกับกองทัพอากาศ ที่นำโดย นาวาอากาศเอก มณฑล สัชชุกร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และมพล. นำโดยนายวิระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา และนายณัฐกร วิทิตานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์